
เจาะราง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติฯ หนทางขจัด

การละเมิดผูมีเชือ้ HIV

written by กองบรรณาธิการ | พฤศจิกายน 23, 2021

“หัวใจของราง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติฯ จะทําใหทัง้คนละเมิดและคนถูกละเมิดสิทธิเขาใจกันมาก โดย

เฉพาะผูติดเชือ้เอชไอวี เพราะมีมาตราเกี่ยวกับการเยียวยา การดูแลกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้” อภิ

วัฒน กวางแกว ประธานเครือขายผูติดเชือ้เอชไอวี/เอดส ประเทศไทย

The Isaan Record เรื่องและภาพ

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ผูติดเชื้อเอชไอวีถูกตีตราดวย “ความกลัว” จึงทําใหหลายหนวยงาน ทัง้รัฐและเอกชนอาง

เป็นเหตุผลในการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อกอนจะกีดกันไมใหสมัครงาน รวมถึงสมัครเรียน ทัง้ที่เป็นสิทธิขัน้พื้นฐาน

ของมนุษย 

ถือเป็นโชคดีที่มีภาคประชาชนพยายามผลักดันราง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล ที่ไมไดเพียงแกไขปัญหาน้ี

เทานัน้ แตจะยังลดการกีดกันกลุมเปราะบางอื่นๆ ดวย 
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https://theisaanrecord.co/2021/11/23/stop-stigmatizing-people-who-is-living-with-hiv-5/
https://theisaanrecord.co/2021/11/23/stop-stigmatizing-people-who-is-living-with-hiv-5/


แตตองจับตาวา กฎหมายฉบับน้ีจะถูกบังคับใชเมื่อใด เพราะกวาจะถึงวันนัน้ก็อีกหลายดาน ทีมงาน The Isaan

Record พูดคุยกับ อภิวัฒน กวางแกว ประธานเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย ถึงที่มาที่ไปของราง

กฎหมายฉบับน้ี รวมถึงความหวังที่อยูปลายอุโมงคในการขจัดการเลือกปฏิบัติในสังคม 

The Isaan Record: ทําไมตองมีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติตอ

บุคคล พ.ศ..ผูมีเชือ้ HIV จะไดรับประโยชน อยางไรจากกฎหมายฉบับนี้ 

อภิวัฒน: เป็นกฎหมายลูกที่เชื่อมตอกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคลในทุกมิติ โดยเฉพาะกลุมผู

เปราะบางตางๆ ผูติดเชื้อเอชไอวีก็รวมอยูในน้ีดวย 

“เจตนารมณของกฎหมายฉบับน้ี เป็นไปเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพในสิทธิเน้ือตัวรางกาย เพราะเราอยูกับ

ระบบของการละเมิดจนชิน ที่ผานมาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการละเมิดแบบเนียนๆ มาโดยตลอด บางคนก็ไมรูวา ตัว

เองถูกละเมิด” 

The Isaan Record: กอนหนานี้ผูมีเชือ้ HIV ถูกละเมิดอยางไรบาง

อภิวัฒน: มีหลายกรณี ทัง้ถูกละเมิดจากการสมัครงาน ทัง้หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีการบังคับตรวจสุขภาพและ

หน่ึงในนัน้กําหนดวา ตองมีการตรวจหาเอชไอวี แลวนําผลนัน้สงใหฝ ายทรัพยากรบุคคลโดยไมผานเจาตัว   

นอกจากน้ียังมีการละเมิดดวยการปฏิเสธไมรับผูมีเชื้อเอชไอวีเขาทํางาน รวมถึงการสมัครเรียน ซึ่งถือเป็นการ

ละเมิด กีดกันโอกาสของเยาวชนหรือของคนที่ตองการศึกษาเลาเรียน ทัง้ที่การเรียน คือ ความมัน่คงของชีวิต ถือ

เป็นประตูบานแรกของการที่จะไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตกลับถูกกีดกัน

The Isaan Record: มีอาชีพไหนบางที่ยังใชนโยบายกีดกันการรับเขาทํางานดวยการตรวจเลือดหาเอชไอ

วีอยู 

อภิวัฒน: มีหลายองคกร โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องนาเสียใจที่หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม

อยาง ตํารวจ ทหาร ยังมีการตรวจเลือดกอนรับสมัคร ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง รวมถึงหนวยงาน

กระบวนการยุติธรรมบางสวน โดยเฉพาะตุลาการก็ยังมีลักษณะของการกีดกันดวยการละเมิดและบังคับใหตรวจเอ

ชไอวี 

“การกีดดันแบบน้ีทําใหเด็กและเยาวชนที่อยูกับเชื้อเอชไอวีแลวมีความฝันอยากจะกาวเขาสูอาชีพเหลาน้ีหมดหวัง”

แมวา สถานประกอบการโรงแรมหลายแหงจะเลิกตรวจเอชไอวีแลว แตหลายแหงยังตรวจอยู สถานประกอบการ

ทําอาหาร โดยเฉพาะหางสรรพสินคาใหญๆ ที่มีสาขามากมาย ก็ยังมีการละเมิดดวยการบังคับใหตรวจเอชไอวีกอน



เขาทํางานทัง้สิน้ หรือแมแตการเลื่อนตําแหนงก็ตองตรวจสุขภาพ ซึ่งมีการรวมตรวจหาเอชไอวีเขาไปดวย 

“น่ีมันทําใหโอกาสของการที่จะทําใหคนที่ติดเชื้อเอชไอวี ไมวา จะชวงไหนก็ตามแลวแตเขาไมถึงสิทธิในการทํางาน

แมวา บางคนหายแลวบางอยูระหวางรักษาที่ไมมีโอกาสที่จะไปแพรเชื้อใหใครอีก มันจึงไมมีเหตุผลเลยที่จะไมรับคน

นัน้เขาไปทํางาน หลายที่อางวา อยากรูผลเลือดของพนักงาน คําถามผมมีนิดเดียว รูไปเพื่ออะไร ในเมื่อคุณไมใช

บุคลากรทางการแพทยที่ตองการรูเพื่อกีดกันใชหรือไม”  

ผมอยากจะถามวา เราจะดูความสามารถหรือดูแคผลเลือด มันกลายเป็นคําถามที่ทุกคนตองชวยกันหาคําตอบ หลาย

คนอาจจะบอกวา เอาทัง้ 2 อยาง แตจริงๆ แลว มีคนจํานวนมากเดินเขาไปทํางาน วันน้ีไมติดเชื้อเอชไอวี กลับถูก

บังคับตรวจเอชไอวี แตพอผานไปในสถานประกอบการเอกชนหรือรัฐก็ตาม เขาเกิดติดเชื้อขึ้นมา มันสะทอนใหเห็น

วา การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีกอนเขาทํางาน ไมใชเรื่องการป องกันเอชไอวีในอนาคต เป็นคนละเรื่อง ซึ่งสถาน

ประกอบการทัง้รัฐ – เอกชนตองพิจารณา และตองเปลี่ยนแปลง 

“การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีกอนเขาทํางาน ไมใชเรื่องการป องกันเอชไอวีในอนาคต มันเป็นคนละเรื่อง สถาน

ประกอบการทัง้รัฐ – เอกชนตองพิจารณา และตองเปลี่ยนแปลง”อภิวัฒน กวางแกว ประธานเครือขายผูติด

เชือ้เอชไอวี/เอดส ประเทศไทย 



The Isaan Record: เคยมีประกาศวา ไมใหสถานประกอบการ คลินิค

หรือโรงพยาบาลตางๆ ตรวจเชือ้เอชไอวี แตทําไมยังคงมีอยู 

อภิวัฒน: กระทรวงสาธารณสุขเคยออกประกาศวา สถานประกอบการทัง้รัฐและเอกชน รวมถึงคลินิก แล็บตางๆ  ไม

สามารถรับจางตรวจเอชไอวีและสงผลเลือดไปใหบุคคลอื่นได ถือวา ผิดหลักวิชาชีพมากทีเดียว ซึ่งชวงหน่ึงดูเหมือน

ดีขึ้น หลายแหงไมทําแลว แตหลายแหงก็ไมเปลี่ยนแปลง ตอนนัน้หองแล็บเอกชนหลายแหงก็หยุดไปพักหน่ึง แตก็

กลับมาแอบรับจางตรวจอีก 

“ถือเป็นเรื่องนาเสียดายที่สถานประกอบการเอกชนบางที่ยังละเมิดสิทธิผูปวย ละเมิดสิทธิในเน้ือตัวรางกายของคน

มาตรวจ ดังนัน้ตองมีกลไก หรือรณรงคเรื่องน้ีอยางตอเน่ืองเพื่อที่จะยํ้าเตือนกับสถานประกอบการที่ไปรับจางตรวจ

เอชไอวีวา ทําไมได ผิดวิชาชีพ เราตองหยุดวงจรน้ีใหได”

The Isaan Record: มีความหวังกับการหยุดวงจรนี้มากนอยแคไหน

อภิวัฒน: ผมมีความหวังเสมอ คือ ก็ตองทํางานรณรงคตอไป คิดวาหัวใจหลักของเรื่องน้ี คือ ความเขาใจในการที่จะ

สื่อสารพูดคุย ดังนัน้คนที่ถูกละเมิดก็ควรตองไมยอมใหเกิดการละเมิด ไมยอมจํานน เพราะมีชองทางในการรอง

เรียนและมีหนวยงานใหคําปรึกษาอยู เมื่อมีคนรองหน่ึงคนหรือวาใครรองขึ้นมาก็จะมีระบบในการจัดการและปกป อง

สิทธิของผูรองเพื่อแกไขปัญหาน้ี รวมถึงการพูดคุยกับสถานประกอบการและหองแล็บที่เป็นผูละเมิดดวย 

“การทําแบบน้ีก็นาจะชวยทําใหสถานการณคอยๆ ดีขึ้น ถาจะใหดี หนวยงานรัฐตองเป็นตัวอยางที่ดี ตองกลาหาญที่

จะบอกวา กระทรวง ทบวง กรมและหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีนโยบายละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือนโยบายของการ

กีดกันบังคับตรวจเอชไอวีกอนมาเป็นขาราชการ เพราะสํานักงานขาราชการพลเรือน (กพ.) เลิกนานแลว” 

The Isaan Record: เมื่อเดือนตุลาคม กสม.แถลงขาววา มีคนรอง

เรียน 5-6 คน หลังถูกละเมิดดวยการตรวจเลือด ตรงนี้มันจะสามารถ

ชวยขับเคลื่อนราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไดไหม 

อภิวัฒน: การที่ กสม.ออกมาพูดผมคิดวา เป็นสิ่งที่ดีมาก แตการออกมาพูดหรือการออกมาแถลงตามขาวในการ

ละเมิดสิทธิของคนที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกสม.จะตองไมใชแครายงานปรากฏการณเทานัน้ แตตองแอคชัน่ 

“เราไมตองการเสือกระดาษ เราตองการกระบวนการที่จะบรรลุเป าหมาย ดังนัน้ตองชื่อชม กสม.และผมคิดวา จะ

ตองหาหนทางและชองทางในการที่จะแกไขเพื่อยุติปัญหาน้ี”



The Isaan Record: รางกฎหมายฉบับนี้มีมาตราไหนที่จะลงโทษผู

ละเมิดหรือไมปฏิบัติตามบาง  

อภิวัฒน: กฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายเชิงบวก ไมใชบวกเฉพาะแคคนถูกละเมิดเทานัน้ แตบวกสําหรับคนละเมิด

ดวย เพราะตองการสรางความเขาใจเพื่อทําใหเกิดการเรียนรู สรางบรรยากาศใหม เพราะฉะนัน้ พ.ร.บ.ขจัดการเลือก

ปฏิบัติฯ จึงไมไดมุงที่จะไปจัดการกับคนละเมิดอยางเดียว แตมีจุดประสงคเพื่อการสงเสริมความเขาใจดวย 

“หัวใจของกฎหมายฉบับน้ีเป็นเรื่องการทําใหทัง้คนละเมิดและคนถูกละเมิดเขาใจกันมากยิ่งขึ้น อีกทัง้มีการเยียวยา

ดูแลกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหมที่ดีขึ้น” 

“หัวใจหลักของเรื่องนี้ คือ ความเขาใจในการที่จะสื่อสารพูดคุย คนที่ถูกละเมิดก็ควรตองไมยอมใหเกิด

การละเมิด ไมยอมจํานน”อภิวัฒน กวางแกว ประธานเครือขายผูติดเชือ้เอชไอวี/เอดส ประเทศไทย 

The Isaan Record: ตอนนี้กระบวนการของกฎหมายอยูในขัน้ตอน

ไหน

อภิวัฒน: ขณะน้ีไดรายชื่อครบหน่ึงหมื่นรายชื่อจากเครือขายตางๆ แลว แตยังไมไดยื่นเสนอกฎหมาย ดวยปัจจัย



สภาพทางการเมืองของรัฐบาลจึงตองทําใหพิจารณาอยางรอบคอบ ในขณะเดียวกันก็ทําความเขาใจกับ

พรรคการเมืองทัง้ฝ ายรัฐบาล ฝายคาน เพื่อใหสนับสนุนกฎหมาย ไดมีกระบวนการแบบนัน้ นอกจากน้ีก็พยายามคุย

กับคนที่เกี่ยวของ เชน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นตน 

“กฎหมายฉบับน้ีตองใชเวลา ตองอาศัยทางฟากฝ่ังทางการเมืองหรือผูกําหนดนโยบายเพื่อใหเขาใจสิ่งเหลาน้ี”  

แมวา ขณะน้ีอาจจะยังไมมีกระบวนการคัดคาน แตถามองดูในภาพรวมของกฎหมายอาจมองวา เกี่ยวของกับการ

เงิน ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดวา ถาเป็นกฎหมายการเงินตองสงใหนายกรัฐมนตรีรับรอง จากบทเรียนการเสนอ

กฎหมายหลายฉบับจากภาคประชาชน เมื่อตองสงใหนายกฯ ดูก็ไมเคยรับรองเลย 

“เรื่องน้ีเป็นภาพหน่ึงที่เราหวัน่ไหว เพราะมันเป็นกฎหมายการเงิน ซึ่งที่ผานมามันสะทอนใหเห็นวา ระบบการเมือง

ไทยไมคอยเห็นหัวประชาชน พอเสนอกฎหมายเกี่ยวของกับการเงินก็จะถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปหมด” 

The Isaan Record: แสดงวาก็ทําใจแลว เพราะมีบทเรียนมาแลววา

การเสนอกฎหมายจากภาคประชาชนอาจจะไมไดรับการพิจารณา 

อภิวัฒน: เราจึงตองเรียกรองไปยังผูกําหนดนโยบาย พรรคการเมืองตางๆ รวมถึงนายกรัฐมนตรีดวยวา อะไรที่มัน

เป็นกฎหมายของภาคประชาชนควรจะเคารพ เพราะประชาชนรวมลงลายมือชื่อตัง้เป็นหมื่นๆ ชื่อ 

“เราหวังวา ถากระบวนการประชาธิปไตยเกิดขึ้น สภาผูแทนราษฎรมันดี เป็นโอกาสดีที่จะผลักดันตอ สวนมันจะเกิด

ขึ้นเมื่อใดนัน้ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง” 

The Isaan Record: คาดวาภายในกี่ปีจึงจะผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ออก

มาบังคับใชไดจริง 

อภิวัฒน: ในฐานะเป็นผูริเริ่มก็อยากใหเกิดเร็วที่สุด แตวามันไปเจอคอขวดสวนบนซึ่งเป็นกติกาใหญของบานน้ีเมือง

น้ี เราก็เห็นโจทยอยู แตวามันก็ตองสู แลวก็ตองถามความเห็นไปเรื่อยๆ วาจะเอาแบบไหนอยางไร เราในฐานะ

ประชาชนเราไดทําหน าที่ของเราอยางเต็มที่แลว ทําไปตามกรอบที่มันมีอยู ขณะเดียวกันสวนที่เหลือก็เป็นหน าที่ของ

สภาผูแทนราษฎร 

The Isaan Record: ถากฎหมายนี้ผาน แลวถูกบังคับใช แตในเชิง



ปฏิบัติถาทัศนคติคนไมเปลี่ยน ผูประกอบการไมเปลี่ยนจะมี

กระบวนการดําเนินการอยางไร 

อภิวัฒน: กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือหน่ึงในการจัดการตัวระบบและนโยบาย สวนเรื่องทัศนคตินัน้ผมคิดวา ตอง

อาศัยกระบวนการสรางความเขาใจ ปรับสิ่งแวดลอมใหม สรางบรรยากาศใหม สื่อสารกันใหม เราตองเปลี่ยนวิธีคิด

เรื่องการสื่อสาร สงเสริมเรื่องความเขาใจ ทําใหประชาชนเห็นความเสี่ยง ทําใหประชาชนไดเรียนรู 

“ผมคิดวา บรรยากาศมันดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะอัตราการตายจากเอดสน อยลง เรามีระบบหลักประกันสุขภาพ ใครติด

เชื้อก็เขาสูระบบการรักษาทันที แตหัวใจอันหน่ึงที่มันยังไมไปไหนมาไหน คือ ผูกําหนดนโยบาย ไมวา รัฐหรือเอกชน

เราตองสงเสริมเรื่องความเขาใจ ไมใชสงเสริมความกลัว ความกลัวนัน่แหละมันคืออคติตัวรายที่ทําใหคนไปละเมิด

โดยที่ไมรูตัว ดังนัน้ตองเปลี่ยน” 

วิกฤตการแพรระบาดของโควิดก็เป็นอีกรูปธรรมหน่ึงที่ใชการขูใหคนกลัววา ทําใหเกิดภาวะตื่นกลัว เอชไอวีก็เหมือน

กันรัฐทําใหทุกคนกลัวจึงจะระวัง 

“ความกลัวไมไดแกปัญหา แตตองสงเสริมขอมูล ขอเท็จจริง แลวก็ทําใหคนเขาใจจะไดลดอาการกลัวลง แลวคนมัน

จะไดเปิดรับสิ่งใหมเขามา จากนัน้บรรยากาศก็จะคอยๆ ดีขึ้น” 

หมายเหตุ : The Isaan Record รวมกับเครือขายเยาวชนที่อยูรวมกับเชือ้เอชไอวีประเทศไทย และ เครือ

ขายผูติดเชือ้เอชไอวี/เอดส ประเทศไทย สนับสนุนโดยองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย


